

27 พฤศจิกายน 2558 หน้า A 7

ยางตกต่ำ3กิโลกรัม100บาท

ชาวสวนร้องรัฐบาลช่วยด่วน อ้างเงินช่วยไร่ละ1,500ลำซา

พรทุกยุค เกษตรกรสวนยางยื่นหนังสือร้องรัฐบาล ราคายางตกต่ำเหลือเพียง 3 กิโลกรัม 100 บาท

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย (สคย.) ตัวแทนสมาคมได้ยื่นหนังสือถึงนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม พวจ.สงขลา ผ่านไปถึงรัฐบาลเพื่อให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ลำสุดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 32-33 บาท

“เมื่อเดือน มิ.ย.ยางพาราราคากิโลกรัม (กก.) ละ 63 บาท มาถึงขณะนี้ราคาลงมาอยู่ที่ 32 บาท และ 33 บาท ส่วนยางรมควัน 39 บาท ตอนนี้อายุยางได้ผ่าน 3 กิโลกรัม 100 บาทแล้ว ราคายางหลุดกรอบความเป็นจริง โดยรัฐบาลเองไม่มีวิธีการป้องกัน ไม่มีจิตวิทยาให้ขับเคลื่อนให้ช่วย” นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวอีกว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ

เกษตรกรสวนยางพาราอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมาการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,500 บาทนั้น เริ่มมาตั้งแต่เดือน พ.ค. แต่จนถึงขณะนี้ยังเป็นไปอย่างล่าช้า การขึ้นทะเบียน การออกกระเป๋ียบเกี่ยวกับยาง หลักการปฏิบัติของข้าราชการ จนข้าราชการไม่กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

“ตั้งแต่พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ.กยท.) ออกมา ได้เกิดบรรยากาศสุญญากาศเกี่ยวกับยางมาตั้งแต่เดือน ก.ค. จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 5 เดือน และจะเกิดบรรยากาศสุญญากาศต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่ในเดือน ธ.ค.นี้” นายมนัส กล่าว

นายก สคย. กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้กรอบเรื่องยางยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถจับต้องได้ ปัญหาที่เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องยาง และยางที่ยังคงค้างสต็อกอยู่ 3 แสนตันเศษ จะออกขายอีก 1.8 แสนตัน ราคากิโลกรัมละ 43 บาท ซึ่ง สคย. จะตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

นายมนัส กล่าวว่า สมาชิก สคย. ส่วนใหญ่มีสวนยางเฉลี่ยรายละไม่เกิน 12 ไร่ ขณะนี้ไม่มีกรรไกรตัดยาง และไม่ได้ดูแลเกษตรกรรายใหญ่ บางรายก็ปล่อยทิ้งเล็กกรีดยาง เพราะขาดแคลนแรงงาน แต่รายใหญ่อาจแก้ปัญหาโดยนำที่ดินไปใช้ทำอย่างอื่นเพื่อให้เกิดรายได้ แต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถไต่ถามยางทั้งตามนโยบายของรัฐบาลได้

ทั้งนี้ ราคายางพาราที่ตลาดกลางยางพาราประจำวันวันที่ 26 พ.ย. ราคายางแผ่นดิบ กก.ละ 37.89 บาท ยางความชื้น กก.ละ 37.39 บาท ปรับขึ้น 0.37 บาท ยางแผ่นรมควัน กก.ละ 40.15 บาท ปรับขึ้น 0.92 บาท ส่วนราคาน้ำยางสด กก. 35.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ■

27 พฤศจิกายน 2558 หน้า 6 (1)



เกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาอย่างหนักหลังราคายางพาราที่เคยอยู่ที่กิโลกรัมละ 63 บาทเศษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 มาถึงขณะนี้ ราคาลงมาอยู่ที่ 32 บาท และ 33 บาท/กก. น้ำยางสด ส่วนยางรมควัน 39 บาท/กก.

ชาวสวนโวยราคายางหล่นวูบเหลือ 3 โลร้อย

พัทลุง ● ชาวสวนยางยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านผวจ.สงขลา โวยนับแต่มี พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ชำราชการไม่กล้าตัดสินใจ รัฐมนตรีเกษตรฯ ไม่มีความรู้ เกิดสูญญากาศมา 5 เดือนแล้ว จนราคายางหล่นมาเหลือ 3 กิโลกรัม 100 บาท

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนรายย่อยแห่งประเทศไทย (สคย.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 14.30 น. นายอภิรุณ บัวสาย สมาชิกสมาคมคนกรีดยางฯ จังหวัดสงขลา จะเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง การขึ้นทะเบียน การออกกระเบื้องเกี่ยวกับยาง หลักการปฏิบัติของข้าราชการ ชำราชการไม่กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และเกี่ยวกับช่วยเหลือปัจจัยการผลิตชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท/ไร่ ที่ไปจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้น

นายมนัสกล่าวอีกว่า ตั้งแต่พระราชบัญญัติ

การยางแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ.กยท.) ออกมาได้เกิดบรรยากาศสูญญากาศเกี่ยวกับยางมาตั้งเดือนกรกฎาคม จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 5 เดือน และจะเกิดบรรยากาศสูญญากาศต่อไปจนหลัง ธันวาคม 2558 และไปจนกว่าจะได้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่

จนปรากฏว่า จากยางราคา 63 บาทเศษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 มาถึงขณะนี้ ราคาลงมาอยู่ที่ 32 บาท และ 33 บาท/กก. น้ำยางสด ส่วนยางรมควัน 39 บาท/กก. ตอนนี้ราคายางได้ผ่าน 3 กก. 100 บาทแล้ว ตอนนี้ราคายางหลุดกรอบความเป็นจริง โดยรัฐบาลเองไม่มีวิธีการป้องกัน ไม่มีจิตวิทยาให้ขับเคลื่อนให้ขยับ

“ทุกวันนี้กรอบเรื่องยางไม่ชัดเจน ไม่สามารถจับต้องได้ ปัญหาเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยาง ไม่เป็นงานเรื่องยาง จึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มาตลอด และยางที่ยังคงค้างสต็อกอยู่ 300,000 ตันเศษ และจะออกขายอีก 1.8 แสนตัน ราคาที่ 43 บาท/กก. ที่จะได้นำมาเป็นงบประมาณแผ่นดิน แต่อย่าให้มีการ

27 พฤศจิกายน 2558 หน้า 6 (2)

เกิดนัยยะ เพราะจะต้องได้รับการตรวจสอบ”

นายมนัสยังกล่าวอีกว่า สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ได้ตรวจสอบว่ามียางโดยเฉลี่ยอยู่ที่รายละ 12. ไร่ สำหรับของตอนนี้ได้ปล่อยวางโดยไม่ได้กรี๊ดและไม่เข้าไปดูแล โดยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ต้นไม้ใบหญ้ารกงอกขึ้น ก็ไม่มีการตกแต่งตัด ปล่อยให้เกิดสภาพป่ายาง ตอนนี้ของรายใหญ่บางรายก็ปล่อยทิ้ง เลิกกรี๊ด บางรายถึงจำนวน 500 ไร่ เพราะแรงงานกรี๊ดยางชาว

เมียนมาเลิกกรี๊ด สำหรับรายขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาสามารถนำที่ดินมาพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้

“ส่วนการสนับสนุนให้โค่นต้นยางแล้วปลูกอย่างอื่น สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และเครือข่ายยังไม่มีรายใดโค่นยางทิ้ง มีแต่จะสร้างงานเสริมในสวนยาง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ กลับปลูกขึ้น โดยเฉพาะในประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม เนื่องจากที่ดินราคาถูก ค่าแรงถูก จึงสามารถดัมพ์ราคาได้”.



27 พฤศจิกายน 2558 หน้า 2

ภาคยางได้รวมจากรบ. แก้ปัญหาไม่ได้ทำคนผูกคอตาย

กรณีเกษตรกรชาวสวนยาง จ.บึงกาฬ คิดสั้นผูกคอตาย ซึ่งกรรยาระบุสาเหตุมาจากราคายางพาราคต่ำถึง กก.ละ 16 บาท ขณะที่สถิติการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 พ.ย.2558 ในจ.บึงกาฬ มีมากกว่า 14 ราย โดยมีการเขียนจดหมายลาตายไว้ 8 ราย และมีเหตุจากราคายางพาราคต่ำนั้น

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง และสวนปาล์ม 16 จว.ได้ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าเศร้า ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไรออกมาให้เห็นชัด ยุคนี้ต่ำที่สุดแล้ว ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหอะไรได้เลยทำให้รู้สึกท้อใจกับการแก้ไขปัญหาย่างมาก มีทางเดียว

เกษตรกรต้องหันมาปรับเปลี่ยนการปลูกพืช โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต้องเรียนรู้ดินที่จะต้องปลูกพืชด้วยดินชนิดใด ต้องใส่อะไรเพื่อดินมีความสมบูรณ์และควรปลูกพืชชนิดใดให้อยู่กันได้

ขณะที่นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย กล่าวว่า รมว.เกษตรฯ เข้ามาทำงานตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมา ตนมองว่า ยังไม่ปรากฏผลงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมเลย แม้กระทั่งล่าสุดแก้ปัญหาด้วยการชดเชยราคายางจากไร่ละ 1,250 บาท เป็นไร่ละ 1,500 บาท แบ่งเป็น เจ้าของ 900 บาท คนกรีด 600 บาท วันนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนอีก คนปฏิบัติก็ทำแบบรอคำสั่ง วันนี้ระดับผู้ปฏิบัติยังไม่ได้ทำอะไรมาก เนื่องจากมีการปล่อยเกียรติว่างกันหมด

ภาพข่าว: กยท. นำถก 4 หน่วยงาน ร่างแนวทางจ่ายเงินช่วยชาวสวนยาง ไร่ละ 1,500 บาท - ThaiPR.net 26 พ.ย. 2558

กรุงเทพฯ--26 พ.ย.—สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง



เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 58 นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธาน นั้ดหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน "โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง" ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อร่างแนวทางการดำเนินงานหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามมติ ครม. ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยให้ความช่วยเหลือ ๑,๕๐๐ บาท ต่อไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง ๙๐๐ บาท / ไร่ และคนกรีดยาง ๖๐๐ บาท / ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๕ ไร่ ต่อครัวเรือนนั้น อย่างไรก็ตาม ต้องให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวง ซึ่งอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ยางใต้ท้อ รบ.ไม่จริงใจ แก้อะไรไม่ได้ก็โยนภาระ เปรยอย่าแปลกใจหากมีข่าวฆ่าตัวตายอีก (27/11/2558)

(26 พ.ย.58) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนยาง จ.บึงกาฬ ผูกคอตาย ซึ่งภรรยาระบุ สาเหตุมาจากราคายางพาราตกต่ำถึง กก.ละ 16 บาท ขณะที่สถิติการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 23 พ.ย.58 ในจังหวัดบึงกาฬมีมากกว่า 14 ราย โดยมีการเขียนจดหมายลาตายไว้ 8 ราย และมีเหตุจากราคายางพาราตกต่ำนั้น

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จว.ใต้ กล่าวว่า มันสะท้อนอะไรออกมาให้เห็นชัด ยุคนี้น้ำที่ต่ำที่สุดแล้ว รบว.เกษตรฯไม่ได้ทำอะไรเลยที่ผ่านมานั่งนิ่งหลอกไปวันๆ อยู่พาดิฉันก็กลัวลอบนำปาล์มเข้ามา ทำให้ปาล์มตกต่ำ มาอยู่เกษตรฯไม่มีอะไรเป็นขึ้นเป็นอัน ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 7 คณะ ประชุมพร้อมกันในวันเดียว กก.บางคนมีรายชื่อซ้ำว้างประชุมไม่ทัน ตลกจริงๆ เรียกร้องตามหลักวิชาการก็ปาวๆ ไปวันๆ ทำยที่สุดก็เฉย หากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไปซะ คนอื่นที่มีศักยภาพจะได้เข้ามาแก้ปัญหาต่อ

?ผมท้อใจกับการแก้ไขปัญหาย่างมาก มีทางเดียวเกษตรกรต้องหันมาปรับเปลี่ยนการปลูกพืช โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต้องเรียนรู้ดินที่จะต้องปลูกพืชด้วย ดินชนิดใดต้องใส่อะไรเพื่อดินมีความสมบูรณ์และควรปลูกพืชชนิดใดให้อยู่กันได้ ผมหมดใจกับการแก้ไขปัญหของ รบว.ท่านนี้ นั่งกินภาษีของประชาชนไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย? นายทศพล กล่าว

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย กล่าวว่า ผลงาน รบว.เกษตรฯไม่มี เข้ามาอยู่ ก.เกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ยังไม่ปรากฏผลงานที่ชัดเจน แม้กระทั่งล่าสุด แก้ปัญหาด้วยการชดเชยราคายาง จากไร่ละ 1,250 บาท ไป ไร่ละ 1,500 บาท แบ่งเป็น เจ้าของ 900 บาท คนกรีต 600 บาท วันนี้นั่งไม่มีอะไรชัดอีก คนปฏิบัติก็ทำแบบบรอคำสั่ง วันนี้อยู่ระดับผู้ปฏิบัติยังไม่ได้ทำอะไรมาก เนื่องจาก ก.เกษตรฯปล่อยเกียรติว่าง ตั้งแต่เป็น กยท. ผู้ปฏิบัติก็วิ่งหาตำแหน่งเพื่อตัวเองกัน

- 2 -

ด้านสมาคม ชมรม แกนนำต่างๆ เรียกร้อง ท้ายที่สุดก็ใช้วิธีการเรียกไปพบ เรียกไปคุย สั่งหยุด เหมือนกับว่าทางเจ้ากระทรวงกำลังยื้อเวลา เพื่อยืดออก อย่าพยายามยืดเวลาให้กับตัวเอง นั่งเฉยๆแบบไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติวิ่งหาตำแหน่งกัน เป็นกันทั้งระบบ นี่คือการปฏิบัติที่ทำได้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ใจดำ ไม่มาดูแลดูดี จึงปรากฏตัวอย่างอย่างให้เห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานราคายางพาราที่ตลาดกลางยางพาราในวันที่ 26 พฤศจิกายน ราคายางแผ่นดิบ 37.89 บาท/กก. ยางความชื้น 37.39 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.37 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 40.15 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.92 บาท/กก. ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชวันนี้ แบ่งเป็นยางแผ่นดิบ จำนวน 6 ตัน ยางแผ่นรมควัน 115 ตัน ราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น 35.90 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/กก. ราคาน้ำยางสด 35.25 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่ นายปู นามพิไล เกษตรกรชาวสวนยาง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้ตนนำเศษยางไปขายกับพ่อค้าท้องถิ่นในราคา กก.ละ 16.50 บาท จำนวน 10 กก. เป็นเงิน 165 บาท ราคานี้ถือว่ายังมีราคาดีกว่า จ.บึงกาฬ ช่วงนั้นนครศรีธรรมราชยังเข้าหน้าฝนตัดยางไม่ได้หลายวันแล้ว ยางที่ขายก็เป็นยางเก่า ตนกำลังหารู้กับคนในครอบครัวว่า หากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ ตนไม่สามารถพาครอบครัวของตนได้ คงจะต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่ง อาจจะต้องขายต้นยาง หากค่าโค่นสูงกว่าราคาขายต้นยางก็คงต้องเผาทิ้ง ไปหางานรับจ้างทำนอกบ้าน หรือต่างอำเภอจะดีกว่า ไม่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว ลงทะเบียนก็แล้ว ทำทุกอย่างแล้วก็ยังเงียบเฉยๆ

ทั้งนี้ นายปูกล่าวว่า ฝากบอกไปยังรัฐบาลอย่าตกใจหากชาวสวนยางจะฆ่าตัวตาย เพราะเราไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับครอบครัวเราได้ หากท่านยังไม่แก้ปัญหาที่คงต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอน

ที่มา ราคายางดอทคอม (26/11/58)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

"ชวน"กรีดยาง.แก้ปัญหา"ราคายาง" ซัด เอาคนไม่รู้จักจริงนั่งแก้ปัญหา (27/11/2558)

26 พ.ย.58 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ จ.ตรังถึงการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของรัฐบาลคสช.หลังเกษตรกรชาวสวนยางใน ภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในขณะนี้ว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันเองก็พยายามแก้ปัญหา แต่คนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆในรัฐบาลนี้อาจจะนึกไม่ออกว่า เป็นใครที่เข้าใจเรื่องยาง แต่ถ้าพูดถึงความเข้าใจรัฐบาลทุกชุดก็อยากจะให้ชาวบ้านได้ขายผลผลิตของตัวเอง ได้ราคาที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับความจริงเช่นกันก็คือว่า สภาพเศรษฐกิจและสภาพของอุปสงค์ อุปทานที่เป็นตัวกำหนดเศรษฐกิจที่ทรุดลงทั่วโลก เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความต้องการลดลงไป ซึ่งอุตสาหกรรมที่ซื้อวัตถุดิบไปผลิตปรากฎว่า ความต้องการน้อยลง

"ที่สำคัญช่วงที่ราคายางดีมากมันทำให้ทุกประเทศหันมาปลูกยางพาราหมด วันนี้อย่างที่ปลูกใหม่ส่วนใหญ่ยังได้ได้กรีดยาง และกรีดยางเมื่อไรจะเป็นปัญหามาก ผมได้เรียนเจ้าหน้าที่ว่าหลายคนมากกว่า อย่าไปตั้งความหวังให้ชาวบ้านว่า ปีนั้นจะขึ้น ปีนี้ก็จะขึ้น คงต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนนี้ หาทางเลือกให้ชาวบ้าน วันนั้นผมได้บอกศูนย์พืชสวนว่า ลองคิดดูว่า ชาวบ้านนอกจากปลูกยางซึ่งเขาโค่นยางไม่ได้แล้ว เขาควรจะหาที่ปลูกอย่างอื่นเพื่อเป็นรายได้ประจำวันอะไรได้บ้าง ต้องคิดเผื่อเขาด้วย"

นายชวน กล่าวว่า สมัยก่อนเราชอกชังลงทุนสงเคราะห์ทำสวนยางเขาไม่ให้ เขาบอกว่า ต้องปลูกยางอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ยอมแล้ว ตนเสนอมานานหลายสิบปี เพราะรู้ว่า ในชีวิตจริงไม่แน่นอน จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะต้องมาดูแลว่า ควรจะหาพืชอะไรที่ทำเป็นตัวอย่างให้คนได้เห็น ว่า ทำอย่างนี้แล้วรายได้จะมีโอกาสเพิ่มพูนขึ้น และต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ในภาคใต้คนเปลี่ยนเส้นทางน้อย เพราะเขาเคยชินกับการทำอาชีพเดิม ไม่เหมือนกับภาคอื่นที่เขาเปลี่ยนเป็นดี บางจังหวัดปลูกมา 3 ปีแล้วโค่นทิ้งก็มีพอรายได้ตกก็ปลูกอย่างอื่นแทน เพราะฉะนั้นเราต้องหาเลือกให้เขาบ้าง

"ผมขอให้พี่น้องชาวใต้ทั้งหลายได้ยอมรับสภาพมันแล้วก็มีพัฒนา อาชีพตัวเองด้วยในการหาทางเลือกใหม่ เช่น การปลูกอายุสั้นปีต่อไปเพื่อเป็นรายได้หรืออย่างน้อยไม่ต้องซื้อขาย แต่ทั้งนี้รายได้มีแน่ เพราะคนยังต้องซื้อผักปลาอยู่ และเราอย่าไปตั้งความหวังว่า ปีใด ปีหนึ่ง ยางมันจะขึ้นราคาเสมอไป เพราะให้ติดตามความเป็นจริงในขณะนี้ยางที่ปลูกใหม่ในประเทศอื่นนั้นยังกรีดยาง อีกจำนวนมาก แต่เมื่อไรกรีดยางพร้อมกันผมเป็นห่วงถึงวันนั้นจะมีปัญหามากกว่านี้หรือไม่ ขณะนี้เราต้องไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ต้องพยายามหาทางออกและอย่าจมกับอาชีพเดิมๆโดยไม่เลือกอย่างอื่นเลย"

อดีตนายกรัฐมนตรี ยังได้ฝากถึงรัฐบาลด้วยว่า รัฐบาลต้องหันมาเอาใจใส่ หาผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเรื่องยางจริงๆ ไม่ใช่เปลี่ยนรัฐมนตรี เพราะรัฐมนตรีที่เปลี่ยนใหม่แล้วปรากฎว่า ไม่ได้รู้มากไม่กว่าเดิม และไม่ได้เก่งไปกว่าเดิม ตรงนี้ถือเป็นเรื่องเหมือนกัน ขออย่าว่า ถึงอย่างไรรัฐบาลทุกชุดก็อยากให้ชาวเกษตรกรอยู่ดี กินดี แต่ควรแก้ปัญหาให้เข้ากับสภาพความเป็นจริง ซึ่งความเป็นจริงหนีไม่พ้น ต้องยอมรับอุปสงค์ อุปทาน เมื่อความต้องการน้อย ปริมาณมากราคาก็ตก เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่แค่ยาง พืชทุกชนิดก็เป็นอย่างนี้ แต่ว่าที่เกี่ยวนี้ทุกอาชีพหนัก เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมาก

"พี่น้องทั้งหลายผมเชื่อว่า ท่านปรับตัวเองอยู่ เช่น การลดรายได้ที่ไม่จำเป็นลงมา อะไรที่ไม่จำเป็นก็ปรับลดลงไป ก็คงได้บทเรียนมาก ความจริงไม่ใช่ของใหม่ ผมเป็นคนที่เคยเจอเรื่องนี้ตลอดมา เพราะผมรู้ ผมเติบโตมากับสวนยาง ผมรู้ว่า ไม่แน่นอน ผมเตือนช่วงที่ยางราคาดีว่า พี่น้องเก็บเงินไว้บ้างไว้ใช้ในยามที่มีปัญหา ก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรทุกคน" นายชวนกล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)

28 พฤศจิกายน 2558 หน้า 3

นับว่าเป็นคดีสะเทือนใจอย่างมาก สำหรับชาวสวนยางอายุ 60 ปี ผูกคอตายกับต้นยางในสวน ที่ อ.ไชยพิสัย จ.บึงกาฬ

โดยภรรยาของผู้ตายให้การกับตำรวจว่าสามีเครียดมานานแล้ว เพราะปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำเหลือก.ก.ละ 16 บาท ทำให้คิดสั้นฆ่าตัวตาย

ตามคำให้การ ภรรยาผู้ตายระบุว่าสามีทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการเฝ้าดูแลสวนยางพารา 8 ไร่ ถึงขนาดมากินนอนอยู่บนเตียงนานาน 6 ปี แต่ระยะหลังเริ่มบ่น ราคาตกต่ำแทบทุกวัน อีกทั้งยังขายได้แค่เดือนละ 2 ครั้ง ไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัว

ชายยาง 2 ก.ก. ซื้อปลาทุกินได้แข่งเดียว!!

ความจริงแล้วราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ไม่ใช่เพิ่งมาตกสวบนวันสองวันนี้

ถ้าจำกันได้เมื่อ 2-3 ปีก่อน ราคายางเคยตกลงมาที่ 80 บาทต่อก.ก. มาช่วงหลังนี้ลดลงต่อเนื่อง จาก 4 ก.ก. 100 บาท เหลือ 16 บาทต่อก.ก.

กึ่งหมัดเข้ามูม ราคายางตกต่ำ.. เป็นเรื่องธรรมดา



ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของชาวสวนยางเลยที่เดียว

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเรียก

ร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เพราะเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยแนะนำให้รัฐบาลส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแก้ปัญหาให้จริงจัง ไม่ใช่เปลี่ยนรัฐมนตรี เพราะรัฐมนตรีที่เปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าเดิม

นายชวนยังบอกว่าปัญหายางตกต่ำมาจากความต้องการน้อย ปริมาณมาก ราคาก็ตก เป็นเรื่องธรรมดา

ฟังตรงนี้ก็ยังคงงงๆ นายชวนบอกว่าราคายางตกต่ำเป็นเรื่องธรรมดาของตลาด

แล้วเมื่อ 2 ปีก่อน ราคายางตกลงมาที่ 80 บาทต่อก.ก. มีมือบวมหนุนปิดถนนที่ภาคใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลตอนนั้นประกันราคายาง 120 บาทต่อก.ก. ก่อนจะเกิดความวุ่นวายถึงขั้นเผารถเผาราเสียหายนับสิบล้าน ตอนนั้นไม่เห็นนายชวน หรือส.ส. ประชาธิปัตย์ออกมาบอกเลยว่า

“ความต้องการน้อย ปริมาณมาก ราคาก็ตก เป็นเรื่องธรรมดา”

สมิงสามผลัด



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

ทางรอดวิกฤตราคายางในสายตาลืออ่าวโส “หมี่-ยุทธियง ลឹมเลิศวาที” (27/11/2558)

“ยุทธियง ลឹมเลิศวาที” ชื่อนี้เป็นที่รู้จักดีในแวดวงสื่อสารมวลชน เขาเป็นคน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เมืองที่ตั้งขององค์การสวนยางแห่งประเทศไทย 26 ปีในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่เกาะติดปัญหาด้านพืชผลเกษตรไทย โดยเฉพาะปัญหายางพารา ทำให้ “ยุทธियง ลឹมเลิศวาที” เป็นผู้ที่มีรู้ และเข้าใจปัญหาของยางพาราในระดับที่หาตัวจับยากคนหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งเขาจะมาตอบคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการยางพาราไทย

ทำไมยางพาราถึงราคาตกต่ำมาก

ผมคิดว่านักวิเคราะห์เขามองว่า เป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจของโลก เป็นเรื่องการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ การบริโภคยางในจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดขยับยางของโลกไบนี้นั้นมากกว่าใครเพื่อน ภาคการผลิตอุตสาหกรรมของชาติที่ใช้ยางอาจจะชะลอตัว ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจของโลก แต่หากเรามาดูตัวเลขการบริโภคของโลกจากข้อมูล International Rubber Study Group ปีหนึ่งๆ โลกไบนี้นั้นบริโภคยางพาราประมาณ 12 ล้านตัน ปี 2557 ระบุว่า ความต้องการยางพาราของโลก 12.30 ล้านตัน โลกผลิตได้ 12.45 ล้านตัน โลกมี สต็อกยางของโลกเหลือประมาณ 150,000 ตัน ราคาภายในประเทศเฉลี่ย 57 บาทต่อกิโลกรัม ปี2555 ระบุว่า ความต้องการยางของโลก 10.94 ล้านตัน โลกผลิตได้ 11.40 ล้านตัน โลกมีสต็อกยางของโลกเหลือประมาณ 450,000 ตัน ราคาภายในประเทศเฉลี่ย 87 บาทต่อกิโลกรัม ปี 2555 สต็อกยางของโลกเหลือมากกว่า ปี 2557 แต่ราคาภายในประเทศเฉลี่ยสูงที่ 87 บาท

เมื่อดูแล้วปีนี้ผลผลิตยางของโลกไม่ได้ล้นมากเลย สต็อกยางเหลือตกค้างในจีนก็ไม่มากเหมือนก่อน ข้อมูลตัวเลขคาดว่าผลผลิตยางพาราอาจจะน้อยด้วยซ้ำในปี นี้ ผมคิดว่าหากประเทศไทยเราบริหารจัดการดีๆ ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังระหว่างรัฐบาล และวงการยางทุกระดับ เราก็สามารถสร้างแรงต้านของกลไกราคาของโลกได้ เราเองแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้อยู่ในภาวะยอมจำนน อย่าลืมนะว่าประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกไบนี้นี้ถึง 33% เราน่าจะต้องเป็นผู้กำหนดเกมด้วยในเรื่องราคา ประเทศไทยเราต้องหาหนทาง สร้างแนวต้านของกลไกราคาปล่อยไปแบบนี้คงทำให้เราได้รับผลกระทบมากแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

ยางพาราเป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสียเมื่อทำให้ยางปราศจากความชื้น เก็บได้นานเหมือนสินค้าพวกแร่ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยางพาราถือเป็นสินค้ายุทธปัจจัยนะครับ สามารถเก็บได้นาน 20 ปี ไม่เหมือนสินค้าพวกข้าว ข้าวโพด หรือแป้งสาลี

ทำอย่างไรให้ยางพาราราคาขึ้น สงสารชาวสวนยาง มีข่าวว่าลูกๆ ต้องออกจากโรงเรียนเพราะยางตกต่ำ

ผมคิดว่าเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก มาเลเซียก็ผลผลิตน้อยกว่าเรา อินโดนีเซียคุณภาพยางยังถือว่าดีกว่าเรา ปริมาณการผลิตอาจจะใกล้เคียงกัน ยางแผ่นรมควันของไทยในวงการผลิตล้อรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ของโลกเขาถือว่า คุณภาพของยางแผ่นรมควันของไทยเป็นที่ยอมรับ หาประเทศใดเทียบไม่ได้ เพราะเรามีทักษะ และมีพัฒนาการมาตลอดในเรื่องคุณภาพสิ่งเจือปนน้อย

ยางพาราเป็นสินค้าที่โลกใบนี้ถือเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดเชียงไฮ้ ตลาดโตเกียว และตลาดสิงคโปร์ การติดตามข้อมูลของผู้บริโภคในต่างประเทศเขาก็มองว่าหากโลกรู้ว่ามียางใน ปริมาณน้อยราคาก็จะต้องขึ้น หากโลกรู้ว่ามีปริมาณยางในโลกมากราคาก็ตก ชีวิตของชาวสวนยางพาราไทยจึงผูกติดอยู่กับความผันผวนของโลกใบนี้อย่างแยกไม่ออก นี่คือความจริงที่เราเป็น

เมื่อราคายางลงแบบนี้ ประเทศไทยต้องถามตัวเอง เราปล่อยให้มันลงมาพอหรือยัง หรือจะสร้างแนวต้านไม่ให้มันลงมาอีก ทั้งๆ ที่บริษัทผู้ผลิตล้อรถยนต์เขาสามารถรับได้ที่ 60 บาท เรื่องนี้ผมคิดว่าประเทศไทยควรต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างแนวต้านของทั่วโลก ราคา เพื่อบอกโลกว่ายางพาราอาจจะไม่มีมากแล้วนะ โจทย์ก็มาอยู่ว่าทำอย่างไรที่ประเทศไทยจะสร้างความสั่นไหวให้ราคากระเพื่อม สูงขึ้น

1.รัฐบาลท่าน พล.อ.ประยุทธ์ มาถูกทางแล้วที่จะส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ถนนทุกสายในประเทศก่อนจะมีการซ่อมบำรุง หรือสร้างกันใหม่ ใช้ยางพาราประมาณ 3 ตันทุกหนึ่งกิโลเมตร ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ทุกหนึ่งกิโลเมตร ส่งสัญญาณข้อมูลให้โลกรับรู้ให้ชัดเจนจากนี้ 5 ปี เราจะนำยางมาทำถนนให้ได้ 100,000 กิโลเมตร ยางจะหายไปจากโลกนี้ 3 แสนตัน ในช่วง 5 ปีนับจากนี้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 3 -

2.รัฐบาลปล่อย Soft Loan ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ผู้ค้ายางได้มีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 1% เพื่อใช้ Soft Loan ดอกเบี้ยต่ำดังกล่าวไปซื้อยางออกมาจากตลาดในช่วง 4 เดือนนี้ ซึ่งมีปริมาณยาง 8 แสนตันกำลังออกสู่ท้องตลาด โดยรัฐบาลขอความร่วมมือไปยังสมาคมยางพาราไทย และสมาคมน้ำยางข้นไทยให้ช่วยกันสร้างเสถียรภาพราคาในประเทศ เมื่อยางถูกเก็บเข้าสต็อกอีกสักหนึ่งแสนตัน สิ่งเหล่านี้โลกในทางการค้าในสิงคโปร์ ในเซี่ยงไฮ้ ในโตเกียว ฟังสัญญาณอย่างจริงจังจากประเทศไทย ผมเชื่อว่าจะเป็นแรงส่งหนุนให้ราคาข้างขึ้นแน่นอน และทำให้มีเสถียรภาพ ไม่ใช่ปล่อยให้หลุดไร้แนวต้าน

3.เราควรมีกิจกรรมประชุมใหญ่สักครั้งในประเทศไทย อยากเห็นรัฐบาลเชิญประชุมหารือภาวะพิเศษ กับสภาไตรภาคียาง (International Tripartite Rubber Council - ITRC) เพื่อสานต่อร่วมมือกันอีกครั้ง จากการลงนามร่วมในแถลงการณ์ร่วมบาทีระดับรัฐมนตรี Bali Declaration 2001 ซึ่งมีกลไกความร่วมมืออยู่แล้ว สำนักงานใหญ่ของ International Rubber Consortium Limited -IRCO ตั้งอยู่ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยยางผมว่าเราต้องทำอะไรสักอย่าง

ทั้งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องของการพยายามทำให้ไทยเราเป็นผู้กำหนดเกม ของกลไกราคาในตลาดโลกให้ได้ เรื่องแบบนี้ประเทศมาเลเซียเขาตื่นตัว เพียงแค่ราคาปาล์มน้ำมันร่วงมาหน่อย เมื่อต้นสัปดาห์ เขาชวนอินโดนีเซียประกาศตั้งสภาผู้ผลิตปาล์มน้ำมันโลกเลยเพื่อสร้างแนวต้าน กลไกของราคาปาล์มน้ำมัน

แล้วจะอย่างไรให้ชาวสวนยางมีความยั่งยืน หรืออย่างไรให้ชาวสวนยางชีวิตไม่เสี่ยง

ผมคิดว่าการ take action จากกลไกราชการน้อยไปหน่อย ด้วยเพราะระบบราชการไม่คล่องตัว ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็คงมีภารกิจที่หนัก ทำให้อาจจะขาดเจ้าภาพที่จะมาดูแลเรื่องยางพาราที่ได้เรื่องการทำให้ชาวสวนยางมีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันในชีวิต ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการแก้ไขระยะยาวที่ยั่งยืน ผมคิดว่าเราเกิดมาในประเทศไทย เราโชคดีมากๆ มีประทับแห่งปัญญาศาสตร์ของพระราชา วางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้แล้ว



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 4 -

วันนี้ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเริ่มปรับทิศทางการใหม่ให้ชาวสวนยางเปลี่ยน จากสวนยางพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสาน เนื้อที่ 1ไร่ ปลูกยาง 40 ต้น ลดไปครึ่งหนึ่งเลย ให้ทำสวนยางแบบผสมผสาน เพื่อสร้างป่ายางให้พออยู่พอกินเส้นทางสายนี้มาถูกทางแล้วครับ

การพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน นักปราชญ์ชาวสวนยาง รางวัลแมกไซไซ ลุงประยงค์ ธรรงค์ พุดไว้สืบทอดว่าปีแล้วว่า “อย่าได้ผูกชีวิตชาวสวนยาง ไว้กับยางเส้นเดียว” ในสวนยางควรมีพืชอื่นผสมผสาน ขนุน สะตอ ละมุด มังคุด จำปาตะ กล้วย กระท้อน มะเฟือง มะไฟ ทูเรียน น้อยหน่า สารพัดที่เราจะปลูก ในสวนยางควรมีการเลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมูพื้นบ้าน ทำปศุสัตว์ขนาดเล็ก มีการทำประมงขนาดเล็กทำบ่อปลาเลี้ยงกบ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นอาชีพเสริม รายได้อาจจะมากกว่ายางด้วยซ้ำ

ผมอยากเห็นความมั่งคั่งที่มีพอกินเกิดขึ้นในป่ายาง มีพืชกินได้ มีการปลูกไม้ 4 เดือน ส่งเสริมปลูกกันให้มาก มีไม้ดม ไม้ดู ไม้แตก ไม้ตีมี เรามีแผ่นดินที่พร้อมจะปลูก และปลูกได้ทั้งปี เปลี่ยนสวนยางปลูกพืชอื่นผสมผสาน สร้างความมั่งคั่งอันหลากหลายให้มีกิน ทำก่งซี่ (บ้านเล็กในป่ายาง) ให้มีพืชกินได้ด้วย เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ สิ่งเหล่านี้คือภูมิคุ้มกันของชาวสวนยางที่จะสร้างบ้านที่พอเพียงขึ้นในป่า สวนยางเส้นทางสายนี้เท่านั้นที่จะทำให้พี่น้องชาวสวนยางไม่ลำบาก ไม่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัส

ที่มา : MGR Online (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)

27 พฤศจิกายน 2558 หน้า 5

‘สุวิทย์’ซื้ออิหร่านออเดออร์ทันทีแสนดอลลาร์

“สุวิทย์” ระบุ ผลจับคู่ธุรกิจไทย-อิหร่าน สร้างยอดขายทันที 1 แสนดอลลาร์ คาดภายใน 1 ปี มียอดขายเพิ่ม 7.22 ล้านดอลลาร์ ระบุ สินค้าอาหาร ยาง รุ้ง ด้ายแอกขน ผ้าย อูตาฯ ขึ้นส่วนยานยนต์มีโอกาสเปิดตลาดสูง

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การนำนักธุรกิจไทยไปเจรจาหาผู้ทำการค้าและการลงทุน กับผู้ประกอบการอิหร่าน มียอดสั่งซื้อทันที 1 แสนดอลลาร์ หรือ ประมาณ 3.6 ล้านบาท และมีคาดว่าจะสั่งซื้อภายใน 1 ปี 7.22 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 260 ล้านบาท

สินค้าที่มีแนวโน้มดีในตลาดอิหร่าน ได้แก่ 1. Activate Carbon ซึ่งใช้เป็น filter สำหรับสินค้าประเภทต่างๆ ตั้งแต่กันกรองนุหรี เครื่องปรับอากาศ จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยปกติจะใช้กะลามะพร้าวเป็นวัตถุดิบ

กรมเจรจาในครั้งนี้นับบริษัท C. Gigantic Carbon Co., Ltd ได้รับความสนใจให้มาเปิดโรงงานผลิต Activate Carbon ผลิตจากเปลือก วอลนัท ซึ่งตลาดอิหร่านมีความต้องการสูง คาดว่าน่าจะมีมูลค่าการลงทุนและ

การขายเบื้องต้น ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 72 ล้านบาท

2. ยางพารา เนื่องจากอิหร่านเป็นประเทศผู้ผลิตยางยานพาหนะรายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้ายางพาราปริมาณมาก โดยในการเจรจา ได้สร้างโอกาสให้ผู้นำเข้ายางพาราอิหร่านได้พบปะเจรจการค้ากับชุมชนอุตสาหกรรมยาง ซึ่งมีความสนใจที่จะเกิดการซื้อขายแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 54 ล้านบาท ภายใน 1 ปี

3. สินค้าอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากตลาดอิหร่านเริ่มมีกระแสให้ความใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น เป็นผลให้สินค้าออร์แกนิก และอาหารเพื่อสุขภาพเริ่มมีกระแสความนิยมสูงขึ้น คาดว่าจะมีมูลค่าการขายประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ หรือ 36 ล้านบาท นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภท

ซูปล้ำเร็วรูปและผักกาดเม็ดยังได้รับความนิยม ระหว่างการเจรจาการค้าเป็นอย่างมาก

ผลจากความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ปีหน้า ยอดการค้าระหว่าง 2 ประเทศจะพลิกขึ้นมามีมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์ เท่ากับช่วงก่อนที่จะคว่ำบาตร และตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปี มูลค่าการค้าจะเพิ่มถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ และภายใน 5 ปี จะสูงเกิน 3-5 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากสหประชาชาติยกเลิกการคว่ำบาตรกับอิหร่าน และมีการลงทุนร่วมกัน

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ร่วมเดินทางไปเปิดตลาดที่ประเทศอิหร่าน กล่าวว่า ช่วงจับคู่ธุรกิจ ได้มีผู้ประกอบการอิหร่านประมาณ 3-4 ราย ได้มาติดต่อเจรจาธุรกิจ แต่ทั้งนี้รถยนต์ที่ใช้ในอิหร่านส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์จากยุโรป และเกาหลีใต้ ซึ่งแตกต่างจากชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยที่ผลิตเพื่อรถยนต์จากญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่ผู้ประกอบการไทยบางส่วน

ก็ผลิตอะไหล่รถยนต์เกาหลีใต้ และเปอร์โย บางส่วน ก็สามารถส่งขายไปยังตลาดอิหร่านได้ ซึ่งคาดว่าหากอิหร่านถูกยกเลิกคว่ำบาตร ก็จะมีรถยนต์ญี่ปุ่นเข้ามาขายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยในอนาคต

“รถยนต์ที่ใช้ในอิหร่านส่วนใหญ่เป็นรถรุ่นเก่า ซึ่งมีความต้องการซ่อมบำรุงสูง ทำให้เป็นโอกาสที่ดีต่อผู้ส่งออกอะไหล่รถยนต์ไทย ซึ่งหากประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการอิหร่านได้ ไทยก็สามารถปรับสายการผลิตขึ้นส่วนรองรับความต้องการผู้ซื้อจับทุกรุ่น ซึ่งจะช่วยให้ตลาดชิ้นส่วนไทยขยายตัวได้อีกในอนาคต” แหล่งข่าว กล่าว

ปัจจุบัน บริษัทก็ได้ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไปยังอาเซียน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และบรูไน

อย่างไรก็ตามคู่แข่งที่น่ากลัวก็คือชิ้นส่วนรถยนต์จากจีนที่มีราคาถูกกว่า ส่วนสินค้าจากประเทศอื่นไทยสามารถแข่งขันได้หมด

27 พฤศจิกายน 2558 หน้า 7

ปลื้มอิหร่านสนใจนำเข้าข้าวไทย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องให้มีการประชุม Joint Commission (JC) ครั้งที่ 9 ณ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มีกำหนดการเยือนอิหร่าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยให้ไทยเป็นประตูการค้าสู่อาเซียน ส่วนอิหร่าน เป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และ CIS หรือ กลุ่มประเทศในเครือรัฐเอกราช ที่มีรัสเซีย และอีก 11 ประเทศ

นอกจากนี้ อิหร่าน ยังได้แสดงความสนใจนำเข้าข้าวไทย เพราะในประเทศมีการบริโภคข้าว 3 ล้านตันต่อปี แต่ผลิตเองเพียง 1.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือต้องนำเข้าอีก 1.5 ล้านตัน โดยการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จากอินเดียและปากีสถาน ดังนั้น จึงได้เชิญให้ฝ่ายอิหร่านจัดคณะผู้เกี่ยวข้องในการนำเข้าข้าวเยือนไทย เพื่อดูกระบวนการผลิตและระบบตรวจสอบคุณภาพข้าวของไทย แสดงความพร้อมที่จะขยายข้าวให้อิหร่าน รวมทั้งความร่วมมือในหลายด้านทั้งการท่องเที่ยว พลังงาน

และธุรกิจก่อสร้าง หลังอิหร่าน เร่งเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยว ก่อนที่อิหร่าน จะได้รับการปลดล็อกมาตรการคว่ำบาตรในเร็วๆ นี้

ขณะที่ การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยจำนวน 53 ราย ที่ร่วมเดินทางเยือนอิหร่านในครั้งนี้ กับผู้นำเข้าอิหร่านกว่า 300 ราย มียอดสั่งซื้อสินค้าทันที ประมาณ 3.6 ล้านบาท และมีมูลค่าคำสั่งซื้อใน 1 ปี ประมาณ 260 ล้านบาท สินค้าที่มีแนวโน้มดีในตลาดอิหร่าน ได้แก่ Activate Carbon หรือ ถ่านกัมมันต์ สำหรับใช้เป็นฟิลเตอร์สำหรับสินค้าประเภทต่างๆ ตั้งแต่กันกรองบุหรี่ เครื่องปรับอากาศ จนไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเจรจนำเข้ายางพารา จากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติโดยตรง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าคำสั่งซื้อประมาณ 54 ล้านบาทภายใน 1 ปี เนื่องจากอิหร่านเป็นผู้ผลิตยางยานพาหนะรายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ ในปี 2557 ไทยส่งออกสินค้าไปยังอิหร่านมีมูลค่าทั้งสิ้น 322.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและยางพารา ข้าว เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และผลไม้กระป๋องและแปรรูป สำหรับในปี 2558 (มกราคม-ตุลาคม) ไทยส่งออกไปยังอิหร่านมูลค่า 181.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2558

- ThaiPR.net 26 พ.ย. 2558

"เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2558 มีปัจจัยบวกจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และบทบาทนโยบายการคลังผ่านการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวได้ในระดับสูง ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 จะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง"

นายเกษม จันะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2558 ว่า "เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2558 มีปัจจัยบวกจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และบทบาทนโยบายการคลังผ่านการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวได้ในระดับสูง ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 จะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง" ทั้งนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจไทยล่าสุดในรายละเอียดพบว่า

การบริโภคภาคเอกชนในเดือนตุลาคม 2558 มีปัจจัยบวกจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน มาอยู่ที่ระดับ 62.2 ส่วนหนึ่งเนื่องจากรัฐบาลได้มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดเก็บบนฐานการใช้จ่ายภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่กลับมาหดตัวร้อยละ -4.1 ต่อปี โดยมีผลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บบนฐานการนำเข้า ณ ราคาคงที่ซึ่งหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -15.3 ต่อปี สำหรับปริมาณจำหน่ายรถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ -6.5 ต่อปี จากการหดตัวของปริมาณจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตภูมิภาคเป็นหลัก จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และปริมาณอุปสงค์ในตลาดโลกที่ซบเซาทำให้กำลังซื้อของประชาชนชะลอลง

การลงทุนภาคเอกชนในเดือนตุลาคม 2558 มีสัญญาณทรงตัว โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดการก่อสร้างสะท้อนจากภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ หดตัวชะลอลงที่ร้อยละ -4.6 ต่อปี และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังหักผลทางฤดูกาลพบว่า ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 0.2 ต่อเดือน ขณะที่ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์หดตัวที่ร้อยละ -0.3 ต่อปี สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -6.5 ต่อปี สำหรับการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 5.4 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เมื่อหักสินค้าพิเศษ (เครื่องบิน เรือ และรถไฟ) พบว่าหดตัวร้อยละ -2.7 ต่อปี

- 2 -

สถานการณ์ด้านการคลังในเดือนตุลาคม 2558 สะท้อนบทบาทนโยบายการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวในระดับสูงและดุลงบประมาณที่ขาดดุล ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2558 มีจำนวน 374.2 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.8 ต่อปี โดยรายจ่ายงบประมาณประจำปีปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 359.6 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.3 ต่อปี แบ่งออกเป็น (1) รายจ่ายประจำ 336.1 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.8 ต่อปี และ (2) รายจ่ายลงทุน 23.5 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 58.7 ต่อปี สำหรับการจัดเก็บรายได้รัฐบาล พบว่า รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือนตุลาคม 2558 ได้จำนวน 165.3 พันล้านบาท หดตัวร้อยละ -4.8 ต่อปี ทั้งนี้ ดุลงบประมาณในเดือนตุลาคม 2558 ขาดดุลจำนวน -218.1 พันล้านบาท สะท้อนบทบาทนโยบายการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย

ด้านอุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกสินค้าในเดือนตุลาคม 2558 ยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -8.1 ต่อปี จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็นการหดตัวในทุกตลาดส่งออก ยกเว้นฮ่องกง เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ ที่ยังสามารถขยายตัวได้

สำหรับเครื่องใช้เศรษฐกิจด้านอุปทาน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ในเดือนตุลาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน มาอยู่ที่ระดับ 84.7 จากการที่ยอดคำสั่งซื้อโดยรวมมีทิศทางดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากในช่วงท้ายปีผู้ประกอบการต่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ รวมทั้งได้รับผลดีจากการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับภาคการท่องเที่ยว สะท้อนได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา ในประเทศไทย ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังหักผลทางฤดูกาลสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ต่อเดือน ซึ่งนับเป็นการขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในรอบ 2 เดือน สะท้อนให้เห็นว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ลดลง ขณะที่ภาคเกษตรกรรมสะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนตุลาคม 2558 ยังคงหดตัวที่ร้อยละ -4.8 ต่อปี แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังหักผลทางฤดูกาลพบว่าสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5.4 ต่อเดือน โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของผลผลิตมันสำปะหลัง และข้าวโพด ที่ขยายตัวได้ดี กอปรกับผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ในขณะที่ผลผลิตในหมวดพืชผลสำคัญ โดยเฉพาะข้าวเปลือกยังคงหดตัวต่อเนื่อง จากผลกระทบของปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับ **ยางพารา** และปาล์มน้ำมัน ที่หดตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานในเดือนตุลาคม 2558 ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวมหรือคิดเป็นจำนวนผู้ว่างงาน 3.8 แสนคน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.8 ต่อปี เป็นผลมาจากการการหดตัวของราคาน้ำมัน ราคาไฟฟ้า และราคาเนื้อสัตว์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี สำหรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ระดับร้อยละ 43.3 ต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 60 สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจได้ สะท้อนได้จากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 ที่อยู่ในระดับสูงที่ 158.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นประมาณ 2.8 เท่า



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ภาวะยาง AFET: โบรคาคาดราคาตั้งจากแรง TECHNICAL REBOUND, รอปัจจัยอุปสงค์-อุปทาน (27/11/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 109.29 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 476 สัญญา เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 337 สัญญา

นายธนเสกฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคายาง AFET เติบโตขึ้นมา มองเป็นแรง Technical Rebound จากต่างประเทศ"วอลุ่มบ้านเราต้องเฉลี่ย 30 สัญญา 2 อาทิตย์ติด นี้กระโดดขึ้นมา ยังมองว่าเป็นแรงเทคนิคจากต่างประเทศ" ราคาน้ำมันก็ยังไม่ถึงจุดที่จะไปได้อีก คือต้องไปทดสอบ 44 เหรียญฯ และ 48 เหรียญฯให้ได้ก่อน นี้ยังไม่ถึง 44 เลย ย่อแล้ว ถ้าปิด 48 ได้สัก 1-2 วัคก็ย้ายมุมมองเชิงบวกที่มีต่อราคาน้ำมันได้ชัดเจนขึ้น โดยรวมยังต้องรอดูราคาของ TOCOM และ SHFE ว่าจะเป็นอย่างไงต่อ ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ชัด มีแค่พื้นที่เพาะปลูกใน ต่างประเทศเริ่มลดลง แต่อุปสงค์ก็ยังไม่เพิ่มอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นต้องรอดูชีพพลายกับดีมานด์ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็น่า จะเห็นทิศทางราคาที่ชัดเจนขึ้น "ถ้าอุปสงค์เพิ่มพร้อมกับอุปทานลดจะเห็นทิศทางราคาชัดเจนมากขึ้น" AFET มีแนวรับที่ 48 และ 47.4 บาท/กก. ส่วนแนวต้าน 49 และ 50 บาท/กก. TOCOM กรอบราคา 163-175 เยน

แนะนำ ต้องรอให้ราคาย้ำฐานให้แน่น เพราะยังไม่ฟื้นแนวสำคัญ ถ้ายืน 48 บาทได้ต่อเนื่องโดยไม่หลุดลงมาต่ำกว่า 47 บาทก็เป็นมุมมองเชิงบวกที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านต่อไปคือ 49, 50 และ 52 บาท

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,365 สัญญา เพิ่มขึ้น 252 สัญญา ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

DEC 15 43.50 44.50 48

JAN 16 44.50 45.50 276

FEB 16 45.00 46.50 46

MAR 16 45.50 47.00 64

APR 16 46.00 47.20 10

MAY 16 46.70 47.75 8

JUN 16 47.00 48.50 24

รวม 476

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2558 13:30:20 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โซคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 11,700 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%

โรงสีไฟโซครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,800 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%

โรงสีไฟโซครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 6,500 บาท/ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กั้วาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.30 บาท/กก.

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.30 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.50 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่

ราคา 4.60 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 4.70 บาท/กก.



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 37.78 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ราคา 37.07 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.60 บาท/กก.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 63.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 270.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 171.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--